



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดไชยไส

ที่ ยส.๐๓๓๒.๑ /๑๕๙

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดไชยไส
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไชยไส

ด้วยอำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดไชยไส จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องขออนุมัติโครงการการ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมี วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดไชยไส เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจในด้าน การป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย

ในการนี้จึงได้จัดทำขออนุมัติโครงการดังกล่าว และจัดประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดไชยไส ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยขอเบิกงบประมาณเงินบำรุงสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอคำเชื่อนแก้ว ๘,๘๐๐บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)
สาธารณสุขอำเภอคำเชื่อนแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส.๐๓๓๒.๑ /๑๘๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องขออนุมัติโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจในด้านการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ในการนี้จึงได้จัดทำขออนุมัติโครงการดังกล่าว จัดประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยขอเบิกงบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๘,๘๐๐บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว